

ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ร ๑๑๐

เรียน นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน คณะ สถาบัน
สำนัก กอง วิทยาเขต และหัวหน้าส่วนงานหรือเทียบเท่าในระดับคณะ

เพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานินทร์ คงศิลา)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาศึกษาการมนุษย

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง เกณฑ์การเทียบเคียงกลุ่มประเภทบุคลากรที่มีตำแหน่งเทียบเท่าอาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้กำหนดให้ อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด หรือ บุคคลในองค์กรภายนอกที่มีการตกลงร่วมผลิต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงให้กำหนดเกณฑ์การเทียบเคียงกลุ่มประเภทบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีตำแหน่งเทียบเท่าอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

กลุ่มและประเภทบุคลากร	มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประกาศที่เกี่ยวข้อง					
	กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ ประจำ	กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ โรงเรียนสาธิต	กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย	กลุ่มวิชาชีพ	กลุ่มอำนวยการ และเชี่ยวชาญ เฉพาะ	กลุ่มบริการ
ตำแหน่ง/ ระดับ	ศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง	-	-	-	-	-
	ศาสตราจารย์	เชี่ยวชาญพิเศษ	เชี่ยวชาญพิเศษ	เชี่ยวชาญพิเศษ	เชี่ยวชาญพิเศษ	-
	รองศาสตราจารย์	เชี่ยวชาญ	เชี่ยวชาญ	เชี่ยวชาญ	เชี่ยวชาญ	-
	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ชำนาญการพิเศษ	ชำนาญการพิเศษ	ชำนาญการพิเศษ	ชำนาญการพิเศษ	ชำนาญงาน พิเศษ
อาจารย์	ชำนาญการ ปฏิบัติการ	ชำนาญการ ปฏิบัติการ	ชำนาญการ ปฏิบัติการ	ชำนาญการ ปฏิบัติการ	ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน	

โดยหลักสูตรที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ หลักสูตร มีความเข้าใจเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการเสนอรายชื่อต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะกรรมการประจำ บัณฑิตวิทยาลัย ในกรณีของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการวิชาการ และสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทั้งนี้ ชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยในกลุ่มต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย และ ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายกฤษฎพงษ์ กิรติกร)

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์